

Số: 230/PGD&ĐT
V/v tăng cường phòng, chống dịch
bệnh mùa hè năm 2022, đặc biệt là
sốt xuất huyết, tay chân miệng.

Phong Điền, ngày 23 tháng 5 năm 2022

Kính gửi: Các đơn vị trường Mầm non; Tiểu học; TH&THCS,
THCS trực thuộc trên địa bàn huyện.

Thực hiện Công văn số 1818/UBND-VP và ngày 14/5/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh mùa hè năm 2022, đặc biệt là sốt xuất huyết, tay chân miệng, Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị thực hiện những nội dung như sau:

- Tăng cường công tác truyền thông giáo dục sức khỏe, tổ chức các chiến dịch tuyên truyền vệ sinh cá nhân và vệ sinh nơi sinh hoạt; thực hiện an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh ăn uống, ăn chín uống chín; thực hiện 3 sạch: ăn uống sạch, ở sạch và chơi đồ chơi sạch; tổ chức phát động chiến dịch vệ sinh môi trường, rửa tay bằng xà phòng; chiến dịch diệt lăng quăng, bọ gậy, các hoạt động dọn bỏ vật dụng phế thải đọng nước là nơi muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết dễ trứng và phát triển để phòng chống bệnh sốt xuất huyết; vận động người dân đưa trẻ đi tiêm chủng đúng lịch, đủ mũi tiêm; tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh mùa hè tại các hộ gia đình và cộng đồng bằng nhiều hình thức như họp tổ dân phố, họp dân, tập huấn, hướng dẫn tại chỗ, phát tờ rơi, loa đài, phát thanh...

- Các đơn vị phối hợp với địa phương và trạm Y tế xã, thị trấn, để tổ chức tuyên truyền sâu rộng tại trường học, đặc biệt là tại các trường mầm non về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong trường học, bảo đảm các cơ sở giáo dục có đủ các phương tiện rửa tay, xà phòng, làm sạch mặt bàn, ghế, làm sạch bề mặt và đồ chơi hằng ngày bằng xà phòng hoặc chất tẩy rửa thông thường. Thực hiện vệ sinh lớp học, vệ sinh môi trường, cung cấp đủ nước uống, nước sạch, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại bếp ăn tập thể. Huy động, hướng dẫn các em học sinh trong các hoạt động nhằm loại bỏ lăng quăng, bọ gậy tại các vật dụng chứa nước trong nhà và khu vực xung quanh. Phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh tại các cơ sở giáo dục, thông báo ngay cho cơ quan y tế địa phương để tổ chức khám, điều trị và xử lý ổ dịch kịp thời.

- Tăng cường công tác giám sát, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh, thực hiện cách ly, kịp thời xử lý triệt để ổ dịch, không để dịch bùng phát trong cộng đồng. Tổ chức giám sát, theo dõi sự biến động của véc tơ, vi rút truyền bệnh tại các địa phương có nguy cơ cao để có kế hoạch và huy động người dân cùng tham gia phòng chống dịch kịp thời.

Nhận được Công văn này yêu cầu các đơn vị trên địa bàn huyện nghiêm túc tổ chức triển khai đầy đủ, kịp thời./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo Phòng GD&ĐT;
- Lưu: VT.

**KT.TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Đặng Thị Thu Hương